
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๕๙ 

วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายไตรรงค์  ค าวิเศษณ์   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๓. นายสุธรรม  มุขพันธ์    เลขานุการสภา 

๔. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายมานิตย์  จิตจ านงค์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายอ านวย  หลิมปานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายณรงค์  ก่ออินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายร่าเหม  ไชยสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๑. นายจ ารัส  ดวงจิตต์    สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวรวุฒ ิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีต าบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสุนัย  ปิ่นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นางติ๋วรัตน์  ตันพงศเ์จริญ   ปลัดเทศบาล 

๖. นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน    ผู้อ านวยการกองคลัง 

๗. นางนฤมล  ณรงค์ทอง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 

๘. นายประพิษ  หนูเพชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 

๙. น.ส.สุจินดา  กองแก้ว    หัวหน้าส านักปลัด 

๑๐. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ์   รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

๑๑. นายเต็มศักดิ์  รักโอ    หน.ฝ่ายโยธา 

๑๒. นายวรยุทธ  หลวงแก้ว   หน.ฝ่ายปกครอง 
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๑๓. นางศิริพร  สุขวิริยางกูร   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

๑๔. น.ส.ฉัจฉรา  แก้วมุณีรัตน์   ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

๑๕. นางสมนิตย์  ลีนานนท์   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

๑๖. นายเต็มศักดิ์  รักโอ    หัวหน้าฝ่ายโยธา 

๑๗. น.ส.สุลวีรรณ งานแป้น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๑๘. นางธนัญกร  เอกชัย    เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๙. น.ส.สุนิสา  สวยสุน    ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

๒๐. นางชุติมา  ยิ่งยง    ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุม    เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ขอเชิญท่านประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒)ประจ าปี ๒๕๕๙ ต่อไปเรียนเชิญ

ครับ 

  -ประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย- 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

  -ประธานสภาแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ในวาระท่ี  ๒ และวาระท่ี  ๓ 

นายไตรรงค์  (ประธานสภา) เชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายงานผลการแปรญัตติ 

น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา) เรียนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉันน.ส.ขวัญใจ กุลพัฒน

โสภณ สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
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ขอรายงานการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้ 

 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

๑. นายมานิตย์  จิตจ านง ค์  ประธานกรรมการ 

๒. นายณรงค์ ก่ออินทร์  กรรมการ 

๓. นายสมพร วิชิตบุตร  กรรมการ 

๔. นายทวีศักดิ์ เรืองณรงค ์  กรรมการ 

๕. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร ไม่มีผู้ใด

ขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐ และคณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสมไม่แก้ไขให้คงไว้

ตามร่างเดิม และเห็นว่าประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่าย และ

ประมาณการรายจ่ายได้ด าเนินการจัดท าไว้ถูกต้องแล้ว ตามระเบียบวิธีการ

งบประมาณของเทศบาล จึงมีมติไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดให้คงร่างเดิม

ไว้ทุกประการ 

 คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้น าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ เสนอประธานสภาเทศบาลเพ่ือ

เสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา)  เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สองให้ปรึกษาเรียง

ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข

เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว 

ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
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นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้รายงานผลการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ท่าน

สมาชิกรับทราบแล้วนั้น ปรากว่าในระยะเวลาที่ก าหนดไม่มีสมาชิกท่านใดยื่น

เรื่องขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิจารณาแล้วมีมติให้

คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เดิมทุกประการ จึงขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการพิจารณา

ของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือขึ้น และให้เลขานุการสภานับด้วย 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๐ เสียง (ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) เป็นอันว่าผ่านการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้

เลขานุการสภาฯอ่านระเบียบ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้น

แต่ทีป่ระชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายให้มีเหตุอันสมควร 

  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น

เทศบัญญัติหรือไม่ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โปรดยกมือขึ้น

และให้เลขานุการนับด้วย 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  เสียง  ไม่เห็นชอบ  - คน 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๐ เสียง (ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) เป็นอันว่าสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด

ภูเก็ตเพ่ือพิจารณาลงนามเห็นชอบให้ประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ในวาระอ่ืนๆมีท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ขอเชิญได้ 
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นายประพิษ (ผอ.กองช่าง) ด้วยเทศบาลต าบลศรีสุนทรได้ว่าจ้าง บริษัท ภูเก็ต ซีแอนด์ซี คอนส์ จ ากัด

ด าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.รูปตัวยูมีฝาปิด               

ซอยบุญศรี หมู่ที่ ๓ ต าบลศรีสุนทร ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วันนั้นทางบริษัทได้ส่งหนังสือ

แจ้งปัญหาการก่อสร้างเนื่องจากพ้ืนที่ก่อสร้างคูระบายน้ ารุกล้ าเข้าในเขตพ้ืนที่

ส่วนบุคคลจึงไม่สามารถเข้าด าเนินงานได้ ผู้ควบคุมและคณะกรรมการตรวจ

งานจ้างพร้อมผู้บริหารและประชาคมหมู่บ้าน ได้ท าการตรวจสอบแล้วปรากฏ

ว่าพ้ืนที่ก่อสร้างคูระบายน้ าได้ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของส่วนบุคคลจริง และจากการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจงานจ้างโครงการดังกล่าวปรากฎว่ามีพ้ืนที่บางช่วงที่

ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ จึงมีความจ าเป็นต้องตัดเนื้องานออก 

เนื่องจากแนวการก่อสร้างคูระบายน้ าได้ตั้งอยู่พ้ืนที่ส่วนบุคคล ท าให้พ้ืนที่

ก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ไม่ได้ครบตามจ านวนรูปแบบรายการขาดไป ๑๖.๐๐ 

เมตร และมีความจ าเป็นต้องตัดเนื้องานความลึกเฉลี่ยตลอดแนวประมาณ 

๐.๐๘ เมตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ตัดลดเนื้องานผนังคูระบายน้ า คสล.ความยาว ๙๒.๐๐ เมตร โดยตัดออก

เฉลี่ยด้านละ ๐.๐๘ เมตร ตลอดความยาวทั้งสองด้านของผนังคูระบายน้ า 

คสล.คิดเป็นเงิน ๗,๐๘๕.๘๒บาท 

- ตัดลดเนื้องานก่อสร้างคูระบายน้ าคสล.จ านวน ๑๖.๐๐ เมตร คิดเป็นเงิน

๕๔,๘๒๙.๒๕ บาท ตัดลดวัน ๑๑ วัน 

จึงเรียนแจ้งสมาชิกสภาทราบ 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา)   ขอสอบถามว่าถ้าตัดเนื้องานออกมีผลกระทบต่อชุมชนหรือไม่อย่างไร 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) การก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.ซอยบุญศรี หมู่ที่ ๓นั้นเป็นการแจ้งถึงปัญหา

ความเดือดร้อนเพ่ือขอให้เทศบาลด าเนินการก่อสร้างให้ในการประชุม

ประชาคม ซึ่งเมื่อเทศบาลได้ด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่าได้มีการออกมาประกาศสิทธิ์ในที่ดิน ท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถ

ก่อสร้างได้ เทศบาลจึงได้เข้าไปตรวจสอบและสรุปปัญหากับชาวบ้านซึ่ง

จ าเป็นต้องตัดเนื้องานออก 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 



 

-๖- 

 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) แจ้งเรื่องการร่วมกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคคล                 

ในองค์กร ประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบริษา

บีชรีสอร์ทเขาหลัก ส าหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรมีความรัก

ความสามัคคีลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการท างานเป็นทีมมีเป้าหมายร่วมกัน 

รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติทีดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่

ท า ลดการเข้า-ออกบุคลากรในองค์กรท าให้เกิดประโยชน์สุขต่อองค์กรและ

ประชาชนที่มาใช้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมและช่วยเหลือข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างตลอดจนในด้านการด าเนินกิจกรรม

ด้านวิชาการ การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทาง

ปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายข้าราชการประจ าและ

ฝ่ายข้าราชการการเมือง 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) ขอแจ้งเรื่องซอยตาพรหมช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วย ซึ่งได้เขียนค าร้องไป

แล้ว และฝาคูระบายน้ าที่ช ารุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ต าบลศรีสุนทรช่วยเปลี่ยนด้วย 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) ให้ฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายชัยศักดิ์ (รองนายกเทศมนตรี) ซอยตาพรหมได้เข้าไปส ารวจเรียบร้อยแล้ว และส าหรับงบประมาณที่จะ

ซ่อมแซมแซมฝาคูระบายน้ านั้นมีแล้วก าลังส ารวจเพื่อซ่อมแซมทั้งต าบล  

นายณรงค์ (สมาชิกสภา) สอบถามเรื่องตลาดแม่สมปองว่า เปิดให้บริการแล้วหรือยัง และมีบุคคลคล้าย

เทศกิจมาโบกรถเพ่ือไม่ให้รถอ่ืนมาจอดบริเวณหน้าตลาด 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) เริ่มแรกมีพ่อค้า แม่ค้าได้มาขายของบนฟุตบาทที่ใช้ส าหรับเดินในบริเวณ

ดังกล่าว ต่อมาได้มีเจ้าของตลาดมาปรึกษาว่าจะเปิดตลาด จึงได้ให้ค าปรึกษา

ไปว่าให้เปิดเป็นตลาดสดเพ่ือให้ประชาชนมีจุดส าหรับซื้อสินค้า  และพ่อค้า 

แม่ค้าที่ขายของบนฟุตบาทได้เข้าไปขายในตลาด ซึ่งตอนนี้ได้ให้ทางกอง

สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือเปิดเป็นตลาดให้ถูกต้อง ส าหรับบุคคลที่

คล้ายเทศกิจมาโบกรถเพ่ือให้รถอ่ืนจอดบริเวณหน้าตลาดจะให้เทศกิจเข้า

ตรวจสอบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



นายอ านวย (สมาชิกสภา) แจ้งเรื่องแสงสว่างริมทางสาธารณะแถวถนนศรีสุนทรดับไปหลายดวง ซึ่งต้อง

เร่งแก้ปัญหาเพราะอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรที่มองไม่เห็น 

-๗- 

 

นายชัยศักดิ์ (รองนายก) ไฟฟ้าริมทางสาธารณะบริเวณดังกล่าว ช่างไฟฟ้าเทศบาลได้เข้าไปส ารวจแล้ว  

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ถนนสายเข้าไปต าบลป่าคลอกทางด้านซ้ายมือ มีพ่อค้า แม่ค้าน าอาหารมาขาย

ในเวลา ๑๗.๐๐น.เป็นต้นไปท าให้การสัญจรติดขัด ขอแจ้งให้เทศบาลแก้ไข 

น.ส.สุจินดา (หน.สป.) ในส่วนของพ่อค้าและแม่ค้าที่น าอาหารมาขายในเวลา ๑๗.๐๐น.เป็นต้นไปนั้น

จะให้เทศกิจไปตรวจสอบและจัดระเบียบอีกครั้ง แต่ในส่วนของการจอดรถไม่

เป็นระเบียบจะได้แจ้งให้เทศกิจประสานกับต ารวจ สภ.ถลางด าเนินการต่อไป 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) เรื่องการดูดโคลนคูระบายน้ าของหมู่ที่ ๒ ซึ่งได้ดูดไปแล้วนั้นแต่ปรากฎว่าตอนนี้

ยังมีน้ าท่วมขัง และขอหินคลุกถมถนนสายบ้านลิพอนบางกอกด้วย ถนนเส้นนี้

เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาแล้ว 

นายสุนัย (รองนายก) ส าหรับหินคลุกตอนนี้ได้จัดซื้อแล้วพร้อมที่น าไปใช้ได้ และทุกครั้งที่สท.ต้องการ

หินคลุกเพ่ือถมถนนให้เขียนค าร้องที่เทศบาลด้วย 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) โครงการต าบลละ ๕ ล้านบาทของรัฐบาลซึ่งต าบลศรีสุนทรได้ขุดลอกคลองรอบ

ต าบลนั้น ของหมู่ที่  ๕ ต าบลศรีสุนทรคลองที่ขุดลอกน าดินมาขวางทาง

การจราจรให้แคบลง ซึ่งท าให้การสัญจรล าบาก และจะขอน าดินที่ขุดลอกคลอง

มาใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุนทรจะได้หรือไม่อย่างไร 

นายประพิษ (ผอ.กองช่าง) ในเรื่องโครงการต าบลละ ๕ ล้านบาทขุดลอกคลองรอบต าบลศรีสุนทร ถ้าจะ

ท าดินที่ขุดลอกคลองมาใช้ประโยชน์ก็น่าจะใช้ส าหรับเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

เช่น หนองน้ าในคล า และเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอถลางที่จะอนุญาต 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ถ้าเป็นเช่นนั้นกระผมจะท าหนังสือแจ้งไปยังนายอ าเภอถลาง เพ่ือขออนุญาตให้

น าดินมาใช้ประโยชน์ส าหรับโรงเรียนวัดศรีสุนทร และท่ีเหลือน าไปไว้บริเวณขุม

น้ าในคล า 

นายไตรรงค์ (ประธานสภา) มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบในวาระนี้อีกหรือไม่ ถ้าไมมี่ 

     ส าหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้และขอปิดประชุม 

ปิดประชุม    เวลา     ๑๖.๐๐  น. 

 

(ลงชื่อ)  สุธรรม  มุขพันธ์  ผู้จดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม    มุขพันธ์  ) 



                           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลศรีสุนทร 


